

ทันหุ้น - SPCG ออกหุ้นเพิ่มทุน PP จำนวน 50 ล้านหุ้นเสนอขายแก่พันธมิตร Kyocera จากประเทศญี่ปุ่น ที่ราคา 20.87 บาทต่อหุ้น รวม 1.04 พันล้านบาท หวังสร้างความแข็งแกร่งในการขยายฐานลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ครั้งที่ 1 จำนวน 50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ซึ่งได้แก่ Kyocera Corporation (Kyocera) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 20.87 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,043,500,000 บาท กำหนดวันเสนอขายจองซื้อ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนระหว่าง 1-15 กุมภาพันธ์ 2561

ภายหลังการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะส่งผลให้ Kyocera เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนประมาณ 6.87% จากปัจจุบันที่ถือหุ้นในสัดส่วน 1.46%

● **ขยายฐานตลาดปท.**

ทั้งนี้ Kyocera Corporation ตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ประกอบกิจการด้าน

SPCG ดึงเคียวเซร่าร่วมคู่ขา เดินแผนโซลาร์ใน-นอกปท.



ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ

การผลิต การจัดจำหน่ายและการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์เซรามิกเนื้อละเอียด และชิ้นส่วนเซรามิก รวมทั้งโมดูลและระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Systems) เป็นต้น

การออกหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ เพื่อความแน่นแฟ้นในความร่วมมือและการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างบริษัท และ Kyocera ซึ่ง

เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทเข้าถึงนวัตกรรมดังกล่าวได้ เพื่อประยุกต์ใช้กับธุรกิจของในระดับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่และในระดับครัวเรือน

นอกจากนี้ ยังเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะในแถบภูมิภาคอาเซียน และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งการมีเงินทุนที่เพียงพอเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง

● **พื้นฐาน 27.25 ป.**

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุว่า แนว "ซื้อ" หุ้น SPCG ราคาเหมาะสม 27.25 บาทต่อหุ้น อิง SOTP - DCF ตามเดิม สนับสนุนจากแนวโน้มกำไรไตรมาส 4/2560 คาดจะทำสถิติใหม่ และ Valuation มีส่วนลดจากกลุ่มพลังงานถึง 47% รวมถึงกำลังจะเข้ารอบปันผลอีกครั้งสำหรับช่วงครึ่งหลังของปี (คาด 0.75 บาท หรือ

3.3% หากยังไม่มียieldสูง) ขณะที่ตลาดโซลาร์บนหลังคา ทางภารกิจขยายการสนับสนุนไปอีก 2 ปี ทำให้จะยังคงเป็น Organic Growth

ประเมินกำไรสุทธิในไตรมาส 4/2560 ที่ 678 ล้านบาท ขยายตัว 24% จากไตรมาสก่อน และ 8% จากงวดปีก่อน ผลักดันจาก 1.ฤดูหนาวเป็นช่วงฤดูกาลผลิตกระแสไฟฟ้าที่ให้ผลผลิตดีที่สุดของโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 แห่ง 2.SPCG (โดย SPR) ททยอยติดตั้งส่งมอบแผง โซลาร์บนหลังคาจำนวนมาก ทำให้สามารถปิดยอดได้ราว 1,500 ล้านบาท 3. ภาวะดอกเบี้ยจ่ายลดลง 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจากการทยอยคืนหนี้ และรีไฟแนนซ์เงินกู้โครงการเป็นทุนกู้ก่อนหน้า

โดยภาพรวมคาดว่าจะทำให้ทั้งปี 2560 บริษัทมีกำไรราว 2.4 พันล้านบาท ซึ่งน่าจะดีกว่าประมาณการราว 4% เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นรวมมีแนวโน้มดีกว่าคาดเนื่องจากตลาดโซลาร์บนหลังคาทำได้ดีน่าพอใจ